



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เรียงตามลำดับเลขประจำตัวผู้สมัคร
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะดำเนินการประเมิน
วิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

๒. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง จะประกาศผลการคัดเลือก/การขึ้นบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
www.atgpeo.moe.go.th

๓. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.๑ ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๓.๒ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐไปในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุดใจ มอญรัตน์)

ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง